

Số: 01/KHPPH-UBND-CĐTĐTKV

Phong Thổ, ngày 24 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Huyện ủy Phong Thổ với Đảng ủy Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2018 - 2020

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01-QCPH/HUPT-ĐUCĐTĐTKV, ngày 24/10/2018 giữa Huyện ủy Phong Thổ và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt là Quy chế phối hợp) về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương (giai đoạn 2018 - 2020). UBND huyện Phong Thổ và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện Quy chế với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp số 01-QCPH/HUPT-ĐUCĐTĐTKV, ngày 24/10/2018 giữa Huyện ủy Phong Thổ và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương giai đoạn 2018 - 2020 (viết tắt là Quy chế phối hợp) thành các nội dung và chỉ tiêu cụ thể của từng năm và cả giai đoạn để tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy chế đã ký kết.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp phải đồng bộ, nghiêm túc với sự vào cuộc quyết liệt của UBND huyện Phong Thổ và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

1. Phối hợp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của hai cấp ủy có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên. Đặc biệt, phối hợp thực hiện về nhiệm vụ trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm ổn định cho lao động huyện Phong Thổ giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ

sở đó, tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 19/12/2016 của Huyện ủy Phong Thổ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 1640/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Phong Thổ về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phong Thổ giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác hằng năm của UBND huyện Phong Thổ và của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam.

2. Tập trung triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy - HĐND tỉnh Lai Châu và Huyện ủy Phong Thổ; Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh Lai Châu và UBND huyện Phong Thổ trong công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, nhân dân, người lao động huyện Phong Thổ tích cực tham gia chương trình học nghề để có việc làm ổn định tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3. Chỉ đạo việc phối hợp tổ chức các chương trình, kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương được tiếp cận đầy đủ các thông tin về tuyển dụng lao động đi học nghề tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam để làm việc tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Phối hợp giải quyết việc làm và chăm lo đời sống công nhân con em huyện Phong Thổ học tập và lao động tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

4. Phối hợp quản lý lao động là con em huyện Phong Thổ tại nơi đi và nơi đến học nghề và làm việc; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của học viên và người lao động.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

1.1. Chỉ đạo các Cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn tuyển dụng, tuyển sinh lao động và các thông tin có liên quan đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp đẩy mạnh tuyển chọn, đưa người lao động trong độ tuổi có đủ điều kiện để đi học nghề và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

1.2. UBND các xã, thị trấn xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển chọn, đưa người lao động trong độ tuổi có đủ điều kiện để đi học nghề và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; phấn đấu hàng năm, ít nhất mỗi xã/thị trấn cung ứng được 3 đến 5 lao động trở lên.

1.3. Chỉ đạo UBND các xã/ thị trấn, các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp và hỗ trợ Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam về triển khai kế hoạch tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng cũng như các thủ tục, hồ sơ đảm bảo quyền lợi của người dự tuyển và giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh (nếu có). Chỉ đạo các phòng chức năng chủ động triển khai thực hiện các chính sách hiện hành về hỗ trợ người lao động đi làm việc ngoài tỉnh; đồng thời nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động đi học tập và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

1.4. Phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam làm tốt công tác quản lý người lao động huyện Phong Thổ đến học nghề và làm việc tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

2. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

2.1. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của 02 cấp ủy. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên cũng như phối hợp quản lý công nhân là con em huyện Phong Thổ tham gia học tập tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2.2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các phòng ban chuyên môn và các cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương để thông tin, tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng đến nhân dân địa phương về các chính sách tuyển dụng lao động đưa đi đào tạo nghề để vào làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Chế độ, chính sách, các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được thụ hưởng. Tiếp nhận người lao động có đủ điều kiện được học tập và vào làm việc theo chương trình tuyển dụng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2.3. Định kỳ hằng quý thông tin với UBND huyện Phong Thổ (trực tiếp qua phòng Lao động - TBXH) kết quả tuyển dụng, tình hình học tập và làm việc của người lao động huyện Phong Thổ; đồng thời phối hợp để xử lý các vướng mắc về chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của học viên cũng như người lao động

huyện Phong Thổ sau khi tốt nghiệp; đảm bảo bố trí việc làm, các quyền lợi cho người học ngay sau khi tốt nghiệp theo đúng công việc và trình độ được đào tạo tại các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo đúng cam kết.

2.4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quan tâm động viên vật chất và tinh thần, khuyến khích các đơn vị, đoàn thể địa phương có kết quả tuyên truyền đưa được nhiều lao động có chất lượng đi học tập và làm việc.

Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội; hỗ trợ học viên thuộc các hộ nghèo, cận nghèo một cách thiết thực.

2.5. Phối hợp với UBND huyện Phong Thổ làm tốt công tác quản lý người lao động huyện Phong Thổ đến học nghề và làm việc tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Đề nghị các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn TKV xác nhận thời gian công tác của người lao động để thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ của tỉnh Lai Châu theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn của huyện Phong Thổ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, chủ động xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Lao động - TBXH để tổng hợp chung) báo cáo UBND huyện.

Giao phòng Lao động - TBXH huyện Phong Thổ làm đầu mối giúp UBND huyện theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam để tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm về tình hình thực hiện Kế hoạch, đánh giá các nội dung còn tồn tại, kiến nghị, đề xuất với UBND huyện để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để thống nhất ý kiến chỉ đạo thực hiện.

2. Các đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam quán triệt, chủ động xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám hiệu trường (qua Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm) để tổng hợp chung.

Giao Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm làm đầu mối giúp Ban Giám hiệu theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện Phong Thổ để tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm về tình hình thực hiện Kế hoạch, đánh giá các nội dung còn tồn tại, kiến nghị, đề xuất với Ban Giám hiệu để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường thống nhất ý kiến chỉ đạo thực hiện.

3. Hàng quý (vào tuần cuối quý) cơ quan đầu mối của hai bên tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả công tác đã triển khai, những đề xuất kiến nghị trình cấp có thẩm quyền mỗi bên để xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Hằng năm hai bên tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, bàn thống nhất giải pháp triển khai thực hiện các năm tiếp theo. Hết giai đoạn phối hợp tổ chức tổng kết (nội dung và địa điểm tổ chức hội nghị sơ, tổng kết do hai bên thống nhất qua cơ quan đầu mối).

Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND Huyện Phong Thổ với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2018 - 2020 được ký kết hồi 16 giờ, ngày 24/10/2018 tại Phong Thổ, gồm 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG TKV
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Vũ Văn Thịnh

**TM. UBND HUYỆN PHONG THỔ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Sơn